

# Ngày hội dọn rác thế giới 2024 tại Cam Ranh

08:35 23/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 21/09/2024, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort và Let's Do It Vietnam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác và tổ chức ngày hội World Cleanup Day 2024.**

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chung tay bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy xây dựng mô hình vận hành xanh, thân thiện môi trường tại Resort The Empyrean Cam Ranh.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Ngọc Chúc, Đại diện cho The Empyrean Cam Ranh Beach Resort, ông Nghiêm Xuân Sơn, Đại diện cho Let's Do It Vietnam và toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại The Empyrean Cam Ranh beach Resort.



Lãnh đạo 2 đơn vị: The Empyrean Cam Ranh Beach Resort và Let's Do It Vietnam cùng ký kết hợp

tác\_Ảnh: PV

Mục tiêu chính của thỏa thuận hợp tác là tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa sử dụng một lần. Huy động sự tham gia một cách thiết thực, chủ động của cán bộ, công nhân viên, và cư dân, khách lưu trú tại Resort The Empyrean Cam Ranh trong các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Nâng cao nhận thức cộng đồng và cán bộ công nhân viên, khách lưu trú tại Resort và thay đổi hành vi xả thải rác bừa bãi, phân loại rác thải tại nguồn, để tiến tới thúc đẩy xây dựng mô hình vận hành xanh, thân thiện môi trường và bền vững tại Resort. Hai bên đã cùng nhau ký thỏa thuận hợp tác cam kết trở thành đối tác đồng hành trong chuỗi hoạt động Ngày hội Dọn rác - World Clean Up Day nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chung tay bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.



*The Empyrean Cam Ranh Beach Resort và Let's Do It Vietnam cùng ký kết hợp tác\_Ảnh: PV*

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nhau thực hiện tổ chức ngày World Cleanup Day 2024 (ngày hội dọn rác thế giới 2024) nhằm tạo ra phong trào, thói quen cho cán bộ công nhân viên,



khách lưu trú và cộng đồng dân cư về việc thực hiện phân loại rác thải, không xả rác bừa bãi, góp phần giảm thiểu lãng phí nguồn tài nguyên chất thải và giảm tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường Resort và thành phố Cam Ranh, Nha Trang. Let's Do It Viet Nam đồng hành cùng The Empyrean Cam Ranh trong các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen về không xả rác thải bừa bãi, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. Xây dựng hệ thống thùng rác phân loại cho khuôn viên khu nghỉ và bãi biển của The Empyrean Cam Ranh Beach Resort. Duy trì, thực hiện hiệu quả các hoạt động Ngày Môi trường - chương trình về môi trường cho cán bộ công nhân viên, khách lưu trú và cộng đồng dân cư.



*Các thành viên tích cực tham gia Ngày hội dọn rác 2024 "World Cleanup Day 2024". Ảnh: PV*

Đại diện The Empyrean Cam Ranh, bà Nguyễn Thị Ngọc Chúc, chia sẻ: "Chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác cùng Let's Do It Vietnam. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình xây dựng mô hình phát triển xanh bền vững và thân thiện với môi trường của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng rằng sự hợp tác này không chỉ sẽ mang lại lợi ích thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, mà còn đóng góp một phần trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trong mỗi cá nhân chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cơ quan, cộng đồng và đối tác, góp phần lan tỏa thông điệp nâng cao nhận



thức, thay đổi thói quen về việc không xả rác bừa bãi, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa."



*Hoạt động hướng đến giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải\_Ảnh: PV.*

Ông Nghiêm Xuân Sơn, đại diện Let's Do It Vietnam, cũng bày tỏ sự phấn khởi: "Hôm nay, Let's Do It Vietnam và Khu nghỉ dưỡng The Empyrean Cam Ranh chính thức trở thành Đơn vị đối tác chiến lược và cùng đồng hành trong chiến dịch World Cleanup Day - Chiến dịch Dọn rác Thế giới 2024. Sự hợp tác này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, cá nhân cùng nhau chung tay góp sức, tham gia vào việc chấm dứt tình trạng rác thải hiện nay. Cùng nhau, chúng ta có thể đưa Cam Ranh và Nha Trang trở thành thành phố du lịch bền vững - xanh, sạch, đẹp, và đáng tự hào."





*100 cán bộ nhân viên của The Empyrean Cam Ranh và các công ty thành viên tham gia dọn rác trong ngày hội\_Ảnh: PV*

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên đã tiến hành triển khai Ngày hội dọn rác 2024 “World Cleanup Day 2024”. Sự kiện đã thu hút hơn 100 cán bộ nhân viên của The Empyrean Cam Ranh và các công ty thành viên. Thông qua các hoạt động, chiến dịch sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm môi trường và hành vi xả rác bừa bãi; khuyến khích mọi người thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/ngay-hoi-don-rac-the-gioi-2024-tai-cam-ranh>